

## การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกรมควบคุมมลพิษ

จากประเด็นการร้องเรียนปัญหามลพิษในเรื่องกลิ่นเหม็น ขยะ ของเสีย น้ำเสีย ที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนสูงในการฟื้นฟู ดังนั้น เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่างทันที่ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงต้องมีการเสริมสร้างบทบาทเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม มีความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายทางการปกครองให้มากขึ้น และลงโทษต่อผู้กระทำความผิดและให้เกิดการชดเชยค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีบทบาทนำในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้แก่บุคลากรดังนี้

- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ คพ. พร้อมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ที่ 1-16 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีบทบาทที่เข้มแข็ง เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชนในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันกลไกทางการบริหาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม กระชับการทำงานตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จเกิดจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในกรม ผนึกกำลังทั้งส่วนกลางและ สสภ. ภายใต้หลักการทำงาน "เรีวรุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า "



- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเจตนางานสุจริต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา กำกับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากร คพ. ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบและพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งขอให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ยึดมั่นในแนวปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ด้านคุณธรรมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ [https://www.pcd.go.th/pcd\\_news/12821/](https://www.pcd.go.th/pcd_news/12821/)



• **สูปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม** นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 29 (ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ให้โอวาทการทำงานในการเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้รับคัดเลือกเข้าประกวดเพชรจรัสแสง และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร คพ. ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทครบ 10 15 20 และ 25 ปี และมอบเกียรติบัตร คนดีศรี คพ. ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 แลกสนนโยบาย “สูปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16



• กรมควบคุมมลพิษจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) หรือ EPU เป็นศูนย์บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้สั่งให้ ศปก.พล. ยึดกฎเหล็ก 5 ข้อ ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหามลพิษ ดังนี้

1. ให้หยุดยั้งการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยต้องกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน
2. ต้องกำหนดให้มีการฟื้นฟูความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายมลพิษ
4. ให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษและความเสียหาย
5. ให้แหล่งกำเนิดมลพิษต้องเยียวยาและชดเชยค่าเสียหาย รวมทั้งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม - THAI EPU <https://www.facebook.com/thaiepu.pcd/>



- ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของกรมควบคุมมลพิษให้ถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบ Video conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้แก่บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ในการดำเนินการตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียน ประกาศของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสามารถ แสงรินทร์ นิตกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมในห้องประชุม 202 จำนวน 61 คน และผ่านระบบ Video conference จำนวน 87 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 148 คน



- คพ. ติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ดูดน้ำมันที่รั่วไหลได้แล้ว 150,000 ลิตร ยังคงเหลือในบริษัท กว่า 100,000 ลิตร

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ท้องที่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งที่เกิดเหตุประกอบกิจการค้ำน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำมันในโกดังประมาณ 280,000 ลิตร ทำให้เพลิงลุกไหม้น้ำมันเป็นบริเวณกว้าง รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเข้าระงับเหตุ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร้องขอรถดับเพลิงชนิดโฟมเข้าระงับเหตุ

นายอรรถพลกล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษโดยหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 5 นครปฐม ได้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพอากาศไม่กระทบต่อประชาชน การปนเปื้อนของน้ำมันต่อแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณใกล้เคียง พบคราบน้ำมันและน้ำจากการดับเพลิงไหลลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าติดถนนเพชรเกษมตามท่อระบายน้ำลงสู่คลองไส้ไก่ ไหลลงสู่คลองอ้อมใหญ่ หลังวันเกิดเหตุได้ปิดประตูระบายน้ำคลองอ้อมใหญ่ป้องกันไม่ให้คราบน้ำมันไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน และเทศบาล ต.อ้อมใหญ่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท เอส.พี.เอส สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ดำเนินการฉีดสารกำจัดคราบน้ำมัน และวางทุ่นลอยป้องกันการแผ่กระจายของน้ำมันบนผิวน้ำ ส่วนน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงที่ผสมกับคราบน้ำมันที่อยู่ในท่อระบายน้ำด้านหน้าถนนบริเวณที่เกิดเหตุ บริษัทจะใช้รถมาดูดคราบน้ำมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง

จากการติดตามในประเด็นข้อห่วงใยของท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องผลกระทบต่อประชาชน ทราบว่า เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน มีประมาณ 80 ครัวเรือน ทางเทศบาลและบริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูดเก็บน้ำมันที่ไหลออกนอกบริษัททั้งหมด ปัจจุบันดูดน้ำมันไปกำจัดได้จำนวน 150,000 ลิตร จะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วันถึงจะเป็นปกติ และทางกรมจะต้องตามไปดูเรื่องการนำไปกำจัดของบริษัท ผู้รับจ้างอีกว่ากำจัดถูกต้องหรือไม่ โดยจะมอบหมายให้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 13 ชลบุรี เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ในส่วนของน้ำมันที่ยังตกค้างในบริษัทอีก 100,000 กว่าลิตร ก็จะต้องควบคุมไม่ให้ระบายออกสู่ภายนอกและต้องนำไปกำจัดให้ถูกวิธีเช่นกัน ซึ่งทาง คพ. จะติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นแล้วต่อไป

